

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6654**/BNN-TT
V/v trả lời kiến nghị của
cử tri tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày **17** tháng 8 năm 2015

CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày: ... 20/8

Kính chuyển: ... Y. III

Kính gửi: - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang;
- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang, xin được trả lời như sau:

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ (Câu số 27)

Cử tri cho rằng đời sống của người nông dân hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức vì tới đây nước ta hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới, tham gia vào Hiệp định TPP (Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương) xóa bỏ hàng rào thuế quan với các nước trong khối ASEAN, người nông dân sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất và thiệt thòi nhất. Do đó, đề nghị Chính phủ nên có chính sách căn cơ để giúp người nông dân chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng các loại cây con khác đảm bảo hiệu quả, cần thiết giao chỉ tiêu chuyển đổi cây lúa sang cây trồng khác cho các địa phương, mặt khác phải đảm bảo đầu ra cho nông dân và có chính sách hỗ trợ nông dân về vốn chuyển đổi cây trồng. Bên cạnh đó, cử tri đề xuất nên chuyển đổi sang trồng “cây cọ” để sản xuất dầu ăn vì loại cây này dễ trồng, phù hợp với vùng đất thiếu nước, sản phẩm dễ tiêu thụ.

TRẢ LỜI

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với ý kiến của cử tri nhận định về đời sống của người nông dân hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhất là giai đoạn tới đây nước ta hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới, tham gia vào Hiệp định TPP (Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương) xóa bỏ hàng rào thuế quan với các nước trong khối ASEAN, người nông dân sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất và thiệt thòi nhất.

Để giúp người nông dân chủ động bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý trên mảnh ruộng của mình có thêm thu nhập từ nghề trồng trọt và đúng theo chủ trương chỉ đạo của ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Chính phủ ký ban hành Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 về chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu tại vùng Đồng bằng sông Cửu

Long trong các vụ Xuân Hè, Hè Thu, Thu Đông năm 2014 và vụ Đông Xuân 2014-2015. Trong đó, qui định rõ: Cây trồng chuyển đổi được hỗ trợ gồm có ngô, đậu tương, vừng, lạc, dưa, rau các loại; Mức hỗ trợ chi phí về giống để chuyển đổi không vượt quá 2 (hai) triệu đồng/1ha/1lần/trên cùng diện tích chuyển đổi; Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể hóa mức hỗ trợ đối với từng loại cây trồng trên địa bàn; ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% cho các địa phương trong vùng để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu. Riêng Thành phố Cần Thơ được hỗ trợ 50%. Trường hợp hụt thu do nguyên nhân khách quan hoặc tăng thu thấp, sau khi đã sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa phương (nếu có) và 50% dự phòng ngân sách địa phương theo dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao mà vẫn còn thiếu thì ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ phần chênh lệch thiếu.

Bộ đã thống nhất với các địa phương khuyến khích chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm đầu ra nhưng phải phù hợp với các qui định hiện hành nhằm tăng hiệu quả kinh tế và hơn hết là tăng thu nhập cho nông dân.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung bộ và Trung du miền núi phía Bắc (thay thế Quyết định 580/QĐ-TTg) trình Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành để có căn cứ hỗ trợ nông dân; trong đó ngoài hỗ trợ về giống, người sản xuất còn được hỗ trợ xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm, tập huấn về kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Để thống nhất về đối tượng cây trồng chuyển đổi được xem xét hỗ trợ theo qui định, Bộ sẽ bổ sung “cây cọ” vào đối tượng cây trồng chuyển đổi để xin ý kiến các cơ quan ban ngành có liên quan từ Trung ương tới địa phương để có căn cứ xem xét, đề xuất cụ thể.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời kiến nghị của cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Tổng hợp);
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT, TT. (12)



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Lê Quốc Doanh